

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
ประจำปี พ.ศ. 2567

ชื่อเรื่อง การฝึกอบรม โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กิจกรรม การเพิ่มศักยภาพราย
สินค้าเกษตรในระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2567
หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกะเพรา โหระพา และการป้องกันกำจัดโรค และแมลงศัตรูพืช”
จำนวน 1 รุ่น
วันที่ 7 มีนาคม 2567
ณ แปลงใหญ่พืชผัก ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี จำนวน ๒๐ ราย

ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	เปิดโอกาสให้เกษตรกรแสดงปัญหาในการเพาะปลูกพืช และนำเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรเข้าไปแก้ไขปัญหา
สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	- มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 ราย - เกษตรกรสนใจร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมจัดทำแปลงต้นแบบการนำเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรเข้าไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของผลผลิตและแมลงศัตรูพืช
ผลจากการมีส่วนร่วม	จากการฝึกอบรมฯ เจ้าหน้าที่ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกะเพรา โหระพา และการป้องกันกำจัดโรค และแมลงศัตรูพืชให้แก่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน	การฝึกอบรม โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กิจกรรม การเพิ่มศักยภาพรายสินค้าเกษตรในระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกะเพรา โหระพา และการป้องกันกำจัดโรค และแมลงศัตรูพืช” ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่ได้รับการอบรมเพิ่มขึ้น และสามารถนำไปสู่การจัดทำแปลงต้นแบบการใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร



DOA TOGETHER
Hearing for Changing, Acting for Moving forward



จดหมายข่าว

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

ฉบับที่ 79 เดือน มีนาคม 2567

ฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กิจกรรม การเพิ่มศักยภาพรายสินค้าเกษตรในระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2567



วันที่ 7 มีนาคม 2567 นางอารดา มาสรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้นายอุกฤษ ดวงแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ว่าที่ร.ต.พัฐพงศ์ มาเกตู นักวิชาการเกษตร กลุ่มวิชาการ และนางสาวนันทนา คงนิล นักวิชาการเกษตร กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกะเพรา โหระพา และการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช” บรรยายเรื่อง การผลิตกะเพรา โหระพา แมลงศัตรูพืชและโรคพืชที่สำคัญ การใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชและขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP ณ แปลงใหญ่พืชผัก ตำบลเขาหินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งหมด 20 ราย



0-5640-5070



www.doa.go.th/oard5



[oard5](https://www.facebook.com/oard5)